

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ในหลวง ร.๑๐**



เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โครงการวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยจัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม วันขึ้นปีใหม่

โครงการกิจกรรมวันเด็ก



เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยได้จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

**โครงการรณรงค์ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้เข้าใจหลักการจัดการขยะ**



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จัดทำโครงการรณรงค์ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าใจหลักการจัดการขยะ เพื่อให้นักเรียนและตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่มีความรู้การคัดแยกขยะ เป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทางและเพื่อให้ชุมชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ

**โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะพร้อมถางป่าปรับพื้นที่
ที่สาธารณะประโยชน์ดอนตาโชน หมู่ที่ ๒**



กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ดำเนินการจ้างเหมาฝังกลบขยะพร้อมถางป่าในพื้นที่ ที่สาธารณะประโยชน์ดอนตาโชน หมู่ที่ ๒ เพื่อให้พื้นที่สาธาณะดังกล่าวเกิดความสะอาดเรียบร้อย รวมทั้งกำจัดกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลในพื้นที่สาธาณะ

**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกไม้พร้อม
ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๓**



เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกไม้พร้อม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กในวัยเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่าน มาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า



เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะส่งผลให้คนและสัตว์ ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ได้ทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่แหลมผักเบี้ยเพื่อควบคุมประชากร สุนัขและแมว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว

โครงการวาลเลนไทน์ วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดทำโครงการวาลเลนไทน์ วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ เพื่อรณรงค์ให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความสำคัญทางศาสนา นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

**โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันและอาสาศาสตร์
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน**



เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยได้จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันและอาสาศาสตร์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.

โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย (รพสต.) และประธาน อสม.หมู่ ๑,๒,๓,๔ จัดโครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส โดยออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสในตำบลแหลมผักเบี้ย เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ในการป้องกัน

โรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-๑๙)



เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ยและการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านแหลมได้จัดทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นในชุมชน และสังคมต่อไป

จดหมายข่าว !! กองคลัง



ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จะออกสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ

จึงแจ้งมาเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการลงสำรวจ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร ๐๓๒-๔๗๘๐๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบล

แหลมผักเบี้ย



**แจ้งข่าว
เล่าเรื่อง**

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓

สวัสดีครับ...พบกับวารสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ในเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไตรมาสนี้มี กิจกรรมเด่น โครงการที่หลากหลายกิจกรรมด้วยกัน...นำมาเสนอให้ทราบทั่วกันครับ...

การขยายเวลา			
การดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ			
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> ชี้แจงตามกฎหมาย <input type="checkbox"/> ระดมภาษีอากร ๐๓๒ = องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๑ อบรมประกาศแจ้งรายการที่ดินฯ ขยายเป็น พ.ย.๖๒ - มี.ค.๖๓	๒ อบรมประกาศราคาประเมินฯ ขยายเป็น มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๓ อบรมแจ้งประเมินภาษี ขยายเป็น ก.พ.๖๓ - มี.ย.๖๓
๔ ประชาชนชำระภาษี ขยายเป็น เม.ย.๖๓ - ส.ค.๖๓	๕ ประชาชนผ่อนชำระภาษี ขยายเป็น มิ.ย.-มี.ย.๖๓ - ส.ค.-ต.ค.๖๓	๖ อบรมแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ขยายเป็น พ.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๗ อบรมแจ้งข้อผิดพลาดชำระภาษี ขยายเป็น มี.ย.๖๓ - ต.ค.๖๓

* การดำเนินการตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเรื่องใหม่ประชาชนมีงินต้นเคยกับระบบการหักภาษีดังกล่าว เพื่อการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรมกับผู้ใช้ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดดำเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี เฉพาะการหักภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปเป็นกาทั่วไประมาณ ๗ เดือน